

**BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Kèm theo Nghị quyết số: 99 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND thành phố Lai Châu)

ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại báo cáo số 3628/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố	Kết quả của đoàn giám sát TTHĐND Thành phố
I	<p align="center">Kiến nghị trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV</p>		
	<p align="center">PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</p>		
1	<p>Cử tri Lê Duy Thược - Tổ dân phố số 27: Hiện nay, tại tổ dân phố số 27 – phường Đông Phong, việc bố trí thời gian thu gom rác chưa hợp lý, xe thu gom rác đã bị xuống cấp, hư hỏng, trong quá trình thu gom, vận chuyển rác làm chảy nước ra đường gây mất vệ sinh. Đề nghị Công ty Môi trường đô thị Lai Châu bố trí thêm công nhân thu gom rác, điều chỉnh thời gian thu gom rác cho hợp lý và sửa chữa xe thu gom rác để đảm bảo việc thu gom và vệ sinh môi trường.</p>	<p align="center">Đã giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra yêu cầu đơn vị công ích (Công ty cổ phần môi trường đô thị) thống nhất cụ thể với tổ dân phố số 27 thời gian thu gom rác để tuyên truyền, thông báo đến nhân dân được biết; đồng thời đã sửa chữa các xe đẩy rác hỏng, thực hiện đảm bảo việc thu gom, vận chuyển theo quy định. Kết quả giải quyết đã được địa điện Tổ dân phố số 27, nhất trí, không có ý kiến gì thêm.</p>	<p>Nhất trí với trả lời của UBND thành phố: Đã giải quyết</p>
2	<p>Cử tri Vũ Thị Luyện - Tổ dân phố số 24: Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu đang thi công đoạn qua tổ dân phố số 24 - phường Đông Phong. Hiện nay chưa có cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát xác định hiện trạng tài sản, nhà cửa của Nhân</p>	<p align="center">Đã giải quyết</p> <p>Sau khi nhận được ý kiến trên UBND Thành phố đã phối hợp với các sở ban ngành và cơ quan liên quan để kiểm tra hiện trạng của các hộ gia đình; Cụ thể đã được bên đơn vị Bảo hiểm của gói thầu số XL -08 lập biên bản ghi nhận tình trạng đụn, nứt của các hộ gia đình có tài sản nhà cửa bị đụn, nứt.</p>	<p>Nhất trí với trả lời của UBND thành phố: Đã giải quyết</p>

Ush



	dân. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh hiện trạng tài sản của Nhân dân trước khi thực hiện dự án.		
3	Cư tri Hoàng Văn Huy - Tổ dân phố số 22: Đề nghị cắt tỉa hoặc di dời cây to che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Đặng Thai Mai.	Đã giải quyết Cây to che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Đặng Thai Mai, đã được chặt hạ theo ý kiến của cư tri.	Đã giải quyết
4	Cư tri Gi A Sang – Cư tri bản Lũng Thàng: Năm 2002, gia đình tôi chuyển từ bản Tả Chải xuống bản Lũng Thàng dựng nhà ở và sinh sống cho đến nay; gia đình có một đầm nương bị giải tỏa làm Trường Cao đẳng công đồng (giải tỏa lần 1 năm 2006, giải tỏa lần 2 năm 2009), phần diện tích nương còn lại đã được đo đạc nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Đến năm 2013, gia đình được UBND thị xã Lai Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 177,3m ² , trong khi diện tích thực tế trên 3.000m ² . Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đảm bảo theo đúng diện tích đã được đo đạc năm 2022.	Đã giải quyết UBND thành phố đã giao phòng chuyên phối hợp với UBND xã Sùng Phái kiểm tra, xem xét giải kiến nghị của cư tri. Kết quả cư tri Gi A Sang đã lập hồ sơ đề nghị cấp giấy và đã được các cơ quan giải quyết theo quy định, đến ngày 07/9/2023 cư tri Gi A Sang đã được nhận giấy CNQSD đất số DH 4286444 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu theo quy định.	Đã giải quyết
5	Kiến nghị 2: Đề nghị thành phố chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát việc sử dụng lao động của các hàng quán trên địa bàn thành phố do hiện nay có một số hàng quán sử dụng lao động là trẻ em nhưng không có giấy tờ đảm bảo theo quy định.	Đã giải quyết Tiếp thu ý kiến của cư tri, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 1647/KH-UBND ngày 21/6/2023, Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 về thành lập đoàn về kiểm tra công tác lao động - việc làm, quản lý, theo dõi người lao động, trẻ em chưa thành niên trên địa bàn thành phố Lai Châu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế 66 nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn thành phố Lai Châu. Qua kiểm tra, chưa phát hiện sai phạm về sử dụng lao	Đã giải quyết

		<p>động là trẻ em vị thành niên theo như ý kiến của cử tri. Đề nghị cử tri và UBND xã Sùng Phài tăng cường tuyên truyền tới Nhân dân, nếu phát hiện sai phạm thông tin kịp thời về UBND xã Sùng Phài để giải quyết.</p>	
6	<p>Cử tri xã Sùng Phài: Đề nghị đầu tư nói điện vào hệ thống cột đã được đầu tư tại bản Suối Thầu, Sùng Phài để Nhân dân sử dụng.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Đối với khu vực Suối Thầu (Làng Giàng cũ) đã được đầu tư mở rộng hệ thống lưới điện mới. Điện lực Thành phố đã thực hiện đầu tư các khu vực khách hàng đăng ký sử dụng điện mới hoặc khách hàng đăng ký di chuyển hòm công tơ, dây khách hàng vào lưới điện mới xây dựng. Riêng đối với khu vực khách hàng chưa đăng ký, Điện lực Thành phố tạm thời chưa đầu tư để tránh gây ra tổn thất điện năng trên đường dây. Điện lực Thành phố đề nghị UBND xã Sùng Phài giải thích, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tại các khu vực trên ra quầy giao dịch của Điện lực Thành phố để làm thủ tục di chuyển hòm công tơ, dây khách hàng theo đúng quy định.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Đề nghị Công an thành phố thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các xe không dừng đỗ tại dốc Hôi Lùng, bản Hôi Lùng xã Sùng Phài để đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông.</p>
7	<p>Cử tri Phé A Hăng – Bí thư Chi bộ bản Hôi Lùng: Xe tải của Công ty số 10 thường xuyên dừng, đỗ xe tại dốc Hôi Lùng che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông, từ năm 2022 đến nay đã gây ra 2 vụ tai nạn (người tham gia giao thông đâm vào xe đang đỗ cạnh đường). Đề nghị có biện pháp xử lý chấm dứt tình trạng trên.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Qua phản ánh của cử tri, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự tiến hành xác minh, làm rõ nội dung cử tri phản ánh. Qua xác minh, xác định có tình trạng một số xe ô tô tải của ông Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1981, HKTT: Xóm Mỹ Khánh, xã Xuân Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, hiện tạm trú tại: bản Hôi Lùng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu là chủ xe, hiện tại đang chờ vật liệu xây dựng (<i>cát, đá</i>) cho Công ty TNHH Số 10 Lai Châu thi công đường đầu nối thành phố Lai Châu – Cao tốc Nội Bài Lào Cai, thường tập kết xe dừng, đỗ dưới lòng đường trên đường Nguyễn Trãi, thuộc bản Hôi Lùng, xã Sùng Phài. Đoạn đường các xe ô tô dừng đỗ có độ dốc nhỏ, đường vòng cua đoạn đầu dốc. Đội Cảnh sát giao thông – trật tự đã tiến hành làm việc với Chủ phương tiện và đề nghị Chủ phương tiện có giải pháp tìm bãi đỗ xe hoặc dừng, đỗ xe ở đoạn đường thẳng, bằng phẳng và thực hiện đúng theo quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ mà Luật Giao thông đường bộ quy</p>	

		<p>định. Chủ phương tiện cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đường, đỗ xe trên đường bộ, không dừng, đỗ xe ở đoạn đường nêu tên.</p> <p>Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Trãi để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về dừng, đỗ xe trên đường bộ không đúng quy định.</p>	
8	<p>Cử tri Trần Lê Quyền – Hiệu trưởng Trường THCS Sùng Phái:- Kiến nghị 1: Công trình xây dựng trường THCS Sùng Phái có một số hạng mục thiết kế đã phê duyệt chưa sát với nhu cầu sử dụng của đơn vị trường, khi nhà trường đề nghị điều chỉnh thì chủ đầu tư giải trình không điều chỉnh được do đã phê duyệt. Đề nghị xem xét điều chỉnh một số hạng mục theo đề xuất của nhà trường và đẩy nhanh tiến độ công trình để đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường chuẩn bị cho năm học mới.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Việc điều chỉnh một số hạng mục theo đề xuất của nhà trường sẽ không đảm bảo theo nội dung, quy mô đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban QLDA thành phố sẽ đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
	<p style="text-align: center;">PHƯỜNG ĐOÀN KẾT</p>		
9	<p>Cử tri Bùi Văn Mặc – Tổ dân phố số 1: Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư thêm một số cột điện chiếu sáng từ đầu đường Ngô Quyền tiếp giáp với đường Nguyễn Chí Thanh; thay thế bóng điện đã bị cháy từ số nhà 009 Ngô Quyền đến đầu đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Vũ Thế Khiên) vì đoạn đường này rất dài, không có điện chiếu sáng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và không đảm bảo an toàn giao thông.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại Lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt UBND thành phố Lai Châu tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023. Kinh phí sửa chữa, vận hành điện chiếu sáng đã được UBND thành phố giao theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. Hiện nay Ban Quản lý dự án và phòng Quản lý đô thị thành phố đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
10	<p>Cử tri Pờ Văn Ninh – Tổ dân phố số 9: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã trả lời rõ tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV.</p>	<p>Đã giải quyết</p>

	<p>chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP quy trình, cách thức đưa sản phẩm vào các siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.</p>	<p>Trước hết, UBND thành phố xin ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri Pờ Văn Ninh và trả lời làm rõ như sau: Hiện nay không có quy chuẩn áp dụng quy định cụ thể về quy trình, điều kiện, cách thức để đưa được sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch. Ngoài đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, còn tùy thuộc vào các quy định riêng của từng hệ thống siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch. Ý kiến cử tri nêu chưa cụ thể muốn đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, cửa hàng nào. Do đó, đề nghị cử tri nêu rõ hệ thống siêu thị, cửa hàng mà cử tri mong muốn đưa sản phẩm vào. Trên cơ sở các quy định cụ thể của hệ thống siêu thị, cửa hàng mà cử tri mong muốn, nếu như vướng mắc về mặt thủ tục, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các bước tiếp theo.</p>	
<p>11</p>	<p>Cử tri Vũ Văn Hưng – Tổ dân phố số 10: Đề nghị thành phố trả lời cho cử tri rõ hiện nay tiến độ thực hiện việc quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung, việc thu hút đầu tư như thế nào? Đề nghị thành phố sớm có phương án triển khai thực hiện.</p>	<p>Đã giải quyết UBND thành phố đã trả lời rõ tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV: Hiện nay UBND thành phố đang thực hiện thu hút đầu tư và quy hoạch khu vực giết mổ tập trung tại bản Lò Suối Tùng, xã Sơn Thành. Ngày 12/9/2022, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng số 39 có văn bản số 06 xin chấp thuận, khảo sát dự án xây dựng khu giết mổ tập trung và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3484/UBND-TH ngày 20/9/2022. Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư theo quy định.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
<p>12</p>	<p>Cử tri Lương Thị Thắm – Tổ dân phố số 5: Đề nghị cơ quan điện lực, cơ quan viễn thông thực hiện việc bó gọn và gỡ bỏ những dây điện không còn dùng hiện đang chằng chịt, buộc lẫn vào nhau gây nguy hiểm như chập, cháy nhất là vào mùa mưa bão tại khu vực nhóm 3 - tổ 5 - phường Đoàn Kết (từ công Đền thờ vua Lê Lợi đến đường vào bản Thành Lập).</p>	<p>Đã giải quyết VNPT Lai Châu: Trong tháng 8/2023, Viễn thông Lai Châu đã phối hợp cùng điện lực Lai Châu thực hiện chương trình 5S, bó gọn các sợi dây cáp thuê bao của đơn vị, đã đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị tại khu vực tổ 5, Phường Đoàn Kết.</p>	<p>Đơn vị Điện lực, Vinaphone, Viettel Đã giải quyết</p>

<p>13</p> <p>Cử tri Lương Khắc Dân – Tổ dân phố số 11: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố xử lý việc lấn chiếm vỉa hè của cửa hàng bán hoa gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông tại khu vực ngã tư Bia Việt Hà (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú).</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Ngày 19/6/2023, đội Quản lý trật tự đô thị đã phối hợp với UBND phường Tân Phong thực hiện tuyên truyền, vận động và yêu cầu gia đình bà Trương Thị Hồng là chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả tại số nhà 200B, đường Trần Phú, tổ 7, phường Tân Phong chấp hành quy chế quản lý đô thị, thực hiện thu dọn toàn bộ hàng hóa đang lấn chiếm vỉa hè tại khu vực ngã tư Bia Việt Hà (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú) và gia đình bà Hồng đã thực hiện ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, lề đường để sử dụng, kinh doanh, buôn bán hàng hóa (Có biên bản làm việc và cam kết photo kèm theo) Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra hiện trạng theo nội dung cam kết, gia đình bà Hồng đã thu dọn hàng hóa và ô che lấn chiếm vỉa hè theo đúng nội dung đã cam kết.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
<p>PHƯỜNG QUYẾT TIẾN</p>		
<p>14</p> <p>Cử tri Dương Đức Huệ – Tổ dân phố số 8: Năm 2019, cơ quan quản lý đô thị và phường Quyết Tiến hành chặt hạ một số cây trên trục đường 4D để thay thế cây cùng chủng loại. Tuy nhiên đến nay, một số cây chưa được trồng lại, gốc của các cây bị đốn chặt đã mọc lại, đề nghị thành phố sớm trồng cây xanh vào các vị trí còn lại và xây bồn cây để đảm bảo mỹ quan đô thị</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>UBND thành phố Lai Châu đã phê duyệt dự toán trồng dặm cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023 tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 30/10/2023. Hiện nay cơ quan chuyên môn đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12/2023.</p>	<p>Đã giải quyết</p>
<p>15</p> <p>Cử tri Lê Thị Minh – Tổ dân phố số 1: Đề nghị thành phố lắp đặt 02 bóng điện chiếu sáng trên trục đường Bé Văn Đàn đoạn từ nhà Ông Cấn đến nhà bà Nhuận. Đoạn đường này thưa nhà và rất tối không đảm bảo an toàn giao thông.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt UBND thành phố Lai Châu tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023. Kinh phí sửa chữa, vận hành điện chiếu sáng đã được UBND thành phố giao theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. Hiện nay Ban Quản lý dự án và phòng Quản lý đô thị thành phố đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.</p>	<p>Đã giải quyết</p>

16	<p>Cử tri Nguyễn Xuân Cảnh – tổ dân phố số 7: Đề nghị thành phố không cho tập kết vật liệu (cát xây dựng) phía sau tòa nhà Trung tâm Hội nghị thành phố để khác phục tình trạng khi có gió cát bay khắp nơi ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của Nhân dân ở khu dân cư và gây mất an toàn cho trẻ em khi vui chơi gần bãi cát.</p>	<p>Đã giải quyết Hiện nay bãi cát đã được di chuyển</p>	Đã giải quyết
17	<p>Cử tri Nguyễn Thị Nhân - Tổ dân phố số 6: Hiện nay, việc giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu nói chung, trên địa bàn phường Quyết Tiến nói riêng hầu như đều còn vướng mắc và chưa hoàn thành. Đề nghị thành phố cần xem xét lại chế độ chính sách bồi thường và nguồn kinh phí để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo tiến độ, tránh việc san ùi diện tích đất của các hộ đã nhận đền bù xong lại để hoang hóa. Đề nghị nếu các diện tích chưa sử dụng đến nên để cho Nhân dân canh tác tránh lãng phí.</p>	<p>Đã giải quyết, UBND thành phố đã trả lời rõ, cung cấp đầy đủ thông tin đến cử tri - Về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội và các nghị định cụ thể hóa Luật đất đai của chính phủ thì việc ban hành chế độ chính sách trong công tác thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố không có thẩm quyền ban hành chế độ chính sách trong công tác thu hồi đất; mặt khác trên cơ sở chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư và quy định của UBND tỉnh Lai Châu thì đại số các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố nói riêng và trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung đều đồng thuận với chủ trương, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước khi triển khai thực hiện các dự án; cử tri có ý kiến chung chung, không cụ thể về nội dung, chế độ bồi thường, hỗ trợ gì do đó UBND thành phố không thể trả lời cho cử tri rõ; hiện tại UBND thành phố và UBND các xã, phường đang lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi, trong đó có nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị cử tri Nhân tham gia cụ thể vào dự thảo Luật đất đai để các cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh theo quy định. - Về việc ban giao đất khi thu hồi đất: Theo Điều b Khoản 6 Điều 24 Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu quy định “Thời điểm</p>	<p>Đã trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri</p>

	<p><i>bàn giao đất bị thu hồi. Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất thì người bị thu hồi đất có trách nhiệm bàn giao đất sạch cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường” do vậy các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã nhận tiền bồi thường có trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện san ủi, tạo mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.</i></p>	
<p>18</p> <p>Cử tri Nguyễn Thị Nhân –TDP số 6 Trong những năm qua việc đền bù giải tỏa còn chưa thực sự đảm bảo quyền lợi cho người dân. Để đảm bảo đời sống tốt hơn cho người dân sau khi giải tỏa, đề nghị xem xét điều chỉnh việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp từ 3 lần lên 5 lần giá đất nông nghiệp cùng vị trí theo Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.</p>	<p>Đã giải quyết, UBND thành phố đã trả lời rõ, cung cấp đầy đủ thông tin đến cử tri</p> <p>Về chế độ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:</p> <p>- Căn cứ vào khoản 1, Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “<i>Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thời việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:</i></p> <p><i>a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;</i></p> <p><i>b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương”.</i></p> <p>- Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 16 Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu quy định: “<i>Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông</i></p>	<p>Đã trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri</p>

19	<p>Cử tri Nguyễn Quang Thiện- TDP số 6 Gia đình tôi có diện tích 142m² đất xen kê trong khu dân cư tại phường Đông phong. Trong đó có khoảng 100 m² đất đủ điều kiện, khoảng 40m² đất không đủ điều kiện để chuyển đổi. Gia đình tôi đi làm thủ tục chuyển đổi 100m² đất nông nghiệp sang đất ở song không thực hiện được do sau khi chuyển đổi thì diện tích đất nông nghiệp không đủ hạn mức theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị</p>	<p>nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP đủ điều kiện được bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất thu hồi còn được hỗ trợ bằng tiền theo quy định như sau:</p> <p>a) Mức hỗ trợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên thì hỗ trợ bằng 5,0 lần giá đất cùng loại, cùng vị trí, cùng khu vực trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm bồi thường; - Đối với đất trồng lúa nước 01 vụ thì hỗ trợ bằng 4,0 lần giá đất cùng loại, cùng vị trí, cùng khu vực trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm bồi thường; - Đối với đất trồng cây hàng năm khác, đất nương rẫy, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất thì hỗ trợ bằng 3,0 lần giá đất cùng loại, cùng vị trí, cùng khu vực trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm bồi thường." <p>Hiện tại UBND tỉnh Lai Châu quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với đất lúa 2 vụ là 5 lần, đất lúa 1 vụ là 4 lần, các loại đất nông nghiệp khác là 3 lần là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ</p> 	<p>Đã giải quyết (UBND phường đã trả lời cho nhân dân hiểu)</p>
		<p>Đã giải quyết</p> <p>Theo quy định tại Khoản 31, Điều 1, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, thẩm quyền quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định ban hành tại Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu. Do đó, UBND thành phố đã chuyển nội dung ý kiến của cử tri đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu để xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. (Tuy nhiên đến</p>	

	thành phố có ý kiến đề xuất với tình xem xét, có hướng giải quyết đối với trường hợp của gia đình tôi và rất nhiều hộ gia đình khác tương tự.	<i>ngay Sở Tài nguyên và môi trường chưa có văn bản trả lời).</i>	
	PHÒNG QUYẾT THẮNG		
20	Cử tri Trần Thị Hợp – Bản Nậm Loông 3 và cử tri Lý Văn Sỏi – Bản Nậm Loông 1: Nhân dân nhất trí với chủ trương cắt điện luân phiên tại các tuyến đường trên địa bàn các xã, phường. Tuy nhiên qua theo dõi đoạn đường từ công nghĩa trang đến trường nghề và tuyến đường Trần Can đã nhiều tháng nay không có điện. Đề nghị phòng Quản lý đô thị xem xét, điều chỉnh cắt luân phiên điện chiếu sáng các khu vực cho hợp lý.	Đã giải quyết	Đã giải quyết
21	Cử tri Vàng Văn Sơn - Tổ dân phố số 9: Hiện nay cây xanh dọc tuyến đường Nguyễn Trãi cao và rậm rạp. Đề nghị phòng Quản lý đô thị thực hiện việc cắt tỉa để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.	Đã giải quyết Phòng quản lý đô thị đã chỉ đạo các đơn vị chăm sóc cây xanh cắt tỉa trước mùa mưa bão	Đã giải quyết
22	Cử tri Trần Thị Hợp – Bản NL 3: Diện tích đất dôi dư trước cửa các hộ gia đình dọc tuyến đường Nguyễn Trãi từ vỉa hè vào cửa nhà cách vỉa hè chỉ còn khoảng 50 cm. Đề nghị UBND thành phố xem xét tạo điều kiện cho người dân được sử dụng phần diện tích đó mà không phải mua lại (vì khi làm đường các hộ dân đã hiến phần đất trước cửa nhà để làm đường).	Đã giải quyết Diện tích đất dôi dư trước cửa các hộ gia đình dọc tuyến đường Nguyễn Trãi dùng để làm hành lang vỉa hè, các hộ dân không được sử dụng.	Đã giải quyết
23	Cử tri Trần Thị Hợp – Bản Nậm Loông 3: - Kiến nghị 1: Giá tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực từ ngã ba chợ Quyết Thắng dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi đến	Đã giải quyết. Ngày 31/8/2023, UBND thành phố Lai Châu đã có công văn số 2557/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Đến ngày 07/9/2023, sở	Đã giải quyết

	<p>trường nghề quá cao, có nhiều hộ dân đã được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì giá chuyên đổi mục đích sử dụng đất quá cao nên các hộ dân không có khả năng nộp tiền để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị thành phố có ý kiến với cấp trên xem xét, điều chỉnh hạ thấp giá chuyên đổi mục đích sử dụng đất trên tuyến đường trên.</p>	<p>Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã có công văn số 2369/STNMT-ĐDB về việc trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất cụ thể Tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: <i>b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên</i>. Theo đó, đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở thực hiện điều tra, xác định được giá đất phổ biến trên thị trường có biến động tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên từ 180 ngày trở lên; do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở đề tham mưu UBND tỉnh xây dựng điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 theo quy định.</p>
<p>24</p>	<p>Cử tri Phan Văn Chí, Phan Văn Toán – Bản Nậm Loong 1 và cử tri Lò Văn Sin – Bản Nậm Loong 2: Hiện tại một số diện tích đất của gia đình ông Phan Văn Chí và Ông Liêng Văn Cừ đang nằm trong giấy chứng nhận của gia đình bà Ngô Thanh Huyền. Các hộ gia đình đã đề nghị các cấp giải quyết cho các hộ dân nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trả lại đất cho gia đình ông Phan Văn Chí và ông Liêng Văn Cừ.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn làm việc trực tiếp cùng cử tri, kiểm tra, làm rõ kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra không có sự chồng lấn, sai sót như cử tri phản ánh. Theo dự án cấp GCNQSD đất đồng loạt năm 2020, ông Phan Văn Chí đã được xét đủ điều kiện cấp GCNQSD đất tuy nhiên do ông chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do đó đề được nhận giấy CNQSD đất đề nghị gia đình chấp hành Quyết định xử phạt và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sau khi được tuyên truyền, giải thích cử tri đã hiểu và hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến gì thêm.</p>
<p>25</p>	<p>Cử tri Lò Văn Sin – Bản Nậm Loong 2: Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khi thực hiện đo đạc vị trí các thửa đất của hộ gia đình phải trực tiếp đo trên thực địa; khi đi đo đạc phải có đầy đủ các thành phần liên quan tham gia, đặc biệt là các thành phần như: hộ gia đình có đất đo đạc, các gia đình có đất liền kề và Trưởng bản để nắm được và</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn làm việc trực tiếp cùng cử tri, kiểm tra, làm rõ kiến nghị của cử tri, kết quả: Khu đất ông Lò Văn Sin có kiến nghị là các thửa đất nông nghiệp thuộc đám ruộng của gia đình đã được đo đạc cấp GCNQSD đất năm 2013 theo dự án đồng loạt phường Quyết Thắng (GCNQSD đất số BQ 185754 và BQ024059), gia đình phát hiện một số thửa đất đã được cấp GCNQSD đất có sai sót</p>

	<p>cùng thực hiện để tránh việc sai sót, tranh chấp khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất</p>	
<p>26</p> <p>Cử tri Trần Văn Thuận – Tổ dân phố số 9: Hiện nay vào buổi tối có một số nhóm học sinh tham gia giao thông đi đàn hàng ngang, bốc đầu gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đề nghị UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo Công an giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông.</p>	<p>so với bản hiện trạng gia đình đang sử dụng. UBND thành phố giao UBND phường Quyết Thắng kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, lập biên bản đề nghị thu hồi theo quy định theo đúng hướng dẫn số 1079/STNMT-QLĐĐ ngày 28/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên đến nay, UBND phường Quyết Thắng đang thực hiện phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để đo đạc hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi.</p> <p>Đôi với dự án đo đạc bổ sung năm 2020 ông Lù Văn Sim không có đất nằm trong dự án đo đạc, do đó khi đo đạc đơn vị tư vấn và UBND phường Quyết Thắng không mời gia đình tham gia làm việc đo không thuộc thành phần. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, cử tri đã hiểu, nhất trí với nội dung trả lời và không có ý kiến gì thêm.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Đã giải quyết</p>

		phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học...an toàn về ANTT-TTATGT; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông.	
27	PHƯỜNG TÂN PHONG	Cử tri Nguyễn Hải Hùng – Tổ dân phố số 8: Đề nghị UBND thành phố cho tiến hành kiểm tra và sửa chữa cánh phai ngăn cách giữa Hồ Láng và Hồ Hạ hiện nay đã bị hỏng.	Đã giải quyết UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý hồ kiểm tra theo kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra, cánh phai trên đập dâng Hồ Láng đang được tháo để điều tiết nước Hồ Láng cho phù hợp với điều kiện mùa mưa.
28	Cử tri Nguyễn Hải Hùng – Tổ dân phố số 8: Đề nghị UBND thành phố sớm khắc phục tình trạng 11 hố ga thuộc Dự án làm đường ống thoát nước thải thành phố năm 2022 tại đường ven suối thuộc Tổ dân phố số 8 – phường Tân Phong, sau khi thực hiện xong công trình, nhà thầu có đây nắp hố ga lại tuy nhiên không làm bằng với mặt đường tạo nên các hố sâu xuống ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.	Đã giải quyết Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu đây xử lý miệng các nắp hố ga bằng với mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.	Đã giải quyết Miệng các nắp hố ga đã được làm bằng với mặt đường
29	Cử tri các Tổ dân phố, bản: Đề nghị chặt hạ và thay thế cây xanh đã chết tại các tuyến đường: Hồ Tùng Mậu - Tổ 2; Nguyễn Chí Thanh, Trần Phú - Tổ 4; Lê Duẩn - Tổ 5; Trường Chinh - Tổ 15; Nguyễn Thị Định, Phan Chu Trinh, Trần Quốc Mạnh, đối diện Biên phòng tỉnh - Tổ 9; Lê Văn Hưu, Trịnh Hoài Đức, Nam Cao, Nguyễn Vũ Tráng - Tổ 10; Hương Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh nhà văn hóa - Tổ 16; Nguyễn Tri Phương, Trần Quốc Toản - Tổ 18; Hoàng Văn	Đang giải quyết. UBND thành phố Lai Châu đã phê duyệt dự toán trồng dặm cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023 tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 30/10/2023. Hiện nay cơ quan chuyên môn đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12/2023.	Đã giải quyết

	Thái, Nguyễn Thái Học - Tô 19;		
30	Cử tri các Tổ dân phố, bản: Đề nghị UBND thành phố triển khai thực hiện việc sửa chữa, thay thế bóng điện chiếu sáng tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường.	Đã giải quyết Kính phi sửa chữa, vận hành điện chiếu sáng đã được UBND thành phố giao theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. Hiện nay Ban Quản lý dự án và phòng Quản lý đô thị thành phố đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.	Đã giải quyết
	XÃ SAN THÀNG		
31	Cử tri Hồ Thị Hương – Bản San Thàng: Đề nghị các cấp xem xét sắp xếp bố trí Phố đi bộ Hoàng Diệu hoạt động 1 lần/tuần vào tối thứ 6, để tối thứ 7 du khách tập trung họp tại chợ đêm San Thàng	Đã giải quyết - Thực hiện công văn số 3060/UBND-VP ngày 10/10/2023 của UBND thành phố V/v giao nhiệm vụ tham mưu báo cáo phương án thi điểm tổ chức phố đi bộ và xây dựng dự thảo đề án về tuyến phố đi bộ thành phố Lai Châu. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phương án thí điểm tổ chức phố đi bộ năm 2023; dự thảo Đề án về tuyến phố đi bộ thành phố Lai Châu. - Trung tâm Văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đối với dự thảo Đề án; tổng hợp và trình UBND thành phố thực hiện các bước tiếp theo.	Đã giải quyết
II	Các kiến nghị sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố XÃ SÙNG PHÀI		
I	Cử tri Lý A Khoa – bản Sin Páo Chải: Những năm gần đây, cánh đồng Sin Páo Chải thường xuyên thiếu nước không đảm bảo gieo cấy, qua ý kiến của các hộ gia đình, khu vực này có nguồn nước ngầm bên dưới, nước không chảy lên được. Đề nghị thành phố xem xét, chỉ đạo khảo sát tìm nguồn nước phục vụ tưới tiêu.	Đã giải quyết Nội dung này đã được UBND thành phố đã trả lời rõ tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố: UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với UBND xã Sùng Phài kiểm tra thực tế tại cánh đồng Sin Páo Chải theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra cho thấy khu vực cánh đồng Sin Páo Chải đã được đầu tư hệ thống kênh dẫn để phục vụ sản xuất, nguồn nước tại đầu mỗi kênh	Đã giải quyết

		<p>được lấy từ một nguồn nước ngầm (nguồn nước này chỉ có vào mùa mưa, khi mưa dài ngày mới có nước từ ngấm chảy ra), vì vậy việc có nước để phục vụ sản xuất phụ thuộc vào thời tiết. Qua khảo sát chưa có nguồn nước cấp bổ sung, chủ động cho Kênh Sin Páo Chải. Đề nghị người dân, cử tri căn cứ vào tình hình thời tiết để chủ động gieo cấy cho phù hợp tình hình thực tế.</p>	
2	<p>PHƯỜNG ĐOÀN KẾT</p> <p>Cử tri Bùi Văn Mác - Tổ dân phố số 1: Dự án thoát nước thải sinh hoạt thuộc tổ dân phố số 1, số 2 – phường Đoàn Kết hiện nay đang thực hiện; tuy nhiên, đơn vị thi công cạy nắp cống để thi công xong không đẩy nắp cống lại và những chỗ chưa thi công thì đơn vị cạy nắp cống lên rồi để đó. Hiện nay, mùi nước thải rất hôi gây ảnh hưởng môi trường và các hộ dân. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp để không ảnh hưởng tới khu dân cư.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Ban QLDA thành phố đã chỉ đạo nhà thầu kiểm tra, đẩy các nắp cống lại để không ảnh hưởng tới khu dân cư</p>	<p>Đã giải quyết</p>
3	<p>Cử tri Phạm Xuân Dụ – Tổ dân phố số 7: Đề nghị thành phố xem xét có giải pháp cho giáo viên học xong Đại học mà chưa được chuyển ngạch nếu đủ tiêu chuẩn được chuyển ngạch thì tạo điều kiện cho chuyển ngạch.</p>	<p>Đã giải quyết, đã trả lời cung cấp thông tin đến cử tri</p> <p>Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II, hạng I do UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền. Hiện tại, Sở Nội vụ đã triển khai Công văn đăng ký dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023, khi có Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên lên hạng II, UBND thành phố sẽ chỉ đạo triển khai đến giáo viên để thực hiện.</p> <p>Đối với Giáo viên TH, THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp sư phạm) khi có bằng cử nhân (đại học) trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với từng cấp học và đảm bảo các tiêu chuẩn của giáo viên TH, THCS theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư số 02, 03/2021/TT-BGDĐT và Khoản 2, 3 Điều 2, 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT,</p>	<p>Đã giải quyết</p>

4	<p>Cử tri Phạm Thị Hồng Gấm - Tổ dân phố số 1: Trước cửa gia đình tôi có cột điện cao thế gây nguy hiểm đến đời sống sinh hoạt gia đình. Đề nghị xem xét cho di chuyển sang vị trí khác.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan triển khai đến các nhà trường để giáo viên nộp hồ sơ và đã thực hiện xét bỏ nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS hạng III từ đầu năm 2022.</p>
<p>PHƯỜNG QUYẾT TIẾN</p>	<p>Đang giải quyết</p> <p>Điện lực Thành phố Lai Châu đã tiếp nhận ý kiến của bà Phạm Thị Hồng Gấm và đã phối hợp với UBND phường Đoàn Kết đi khảo sát thực tế thì thấy cột điện (tại vị trí cột số 69 trục chính lộ 474-E29.1) lệch từ vị trí giữa 2 thỗ đất về phía vĩa hè trước cửa nhà bà Phạm Thị Hồng Gấm khoảng 80cm. Căn cứ theo lý lịch Đường dây 35KV cũ (nay là DZ 22KV) được xây dựng năm 2006 thuộc công trình cấp điện cho khu dân cư 4+5 thị xã Lai Châu mới, tỉnh Lai Châu. Trước khi đầu tư xây dựng Đại điện chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước như: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, thỏa thuận vị trí chôn cột, hướng tuyến...được chính quyền địa phương và các bên liên quan chấp thuận đề triển khai thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Vì vậy ngành điện sẽ không thực hiện di chuyển cột điện theo ý kiến, kiến nghị của bà Phạm Thị Hồng Gấm. Nếu khách hàng có nguyện vọng di chuyển, chi phí phía gia đình chịu trách nhiệm chi trả. Vì vậy Điện lực thành phố đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ không thực hiện di chuyển.</p>	<p>Đã thực hiện khảo sát và không di chuyển. Gia đình không có ý kiến gì</p> <p>Đã giải quyết</p>
5	<p>Cử tri Vũ Đức Thuần - Tổ dân phố số 6: Đường điện tại ngõ 506 – Tổ dân phố số 6 có nhiều dây điện chằng chịt, thường xuyên gây chập cháy các thiết bị điện của các gia đình, đề nghị cơ quan Điện lực kiểm tra, xử lý.</p>	<p>Đang giải quyết</p> <p>Điện lực Thành phố Lai Châu đã tiếp nhận ý kiến của ông Vũ Đức Thuần và đã phối hợp với UBND phường Quyết Tiến đi khảo sát thực tế hiện có 08 hộ gia đình đang kéo điện từ vị trí cột 1.6 DZ 0,4KV sau TBA số 3. Các dây khách hàng đang kéo lên cột chiếu sáng (các dây dẫn đang kéo vào các dây của các nhà mạng) và một số dây khách hàng đã bị xuống cấp. Đề đảm bảo an toàn khi sử dụng điện Điện lực Thành phố đề nghị UBND phường Quyết Tiến tuyên truyền đến các hộ gia đình đề thay thế dây dẫn đã bị xuống cấp. Điện lực Thành phố sẽ hỗ trợ cắt điện để khách hàng thực hiện thay thế dây dẫn.</p>
	<p>Đã giải quyết</p> <p>Điện lực thành phố đã lập biên bản kiểm tra và có báo cáo cho UBND thành phố; đề nghị Điện lực gửi biên bản cho UBND phường đề tuyên truyền đến cử tri</p>	

	<p>Có biên bản làm việc ngày 05/09/2023 và có văn bản báo cáo UBND thành phố số 702/ĐLTPLC-KHKT ngày 12/09/2023.</p>		<p>Đã giải quyết</p>	
6	<p>Cử tri Nguyễn Ngọc Du - Tổ dân phố số 5: Đề nghị thành phố lắp mới 02 nắp hố ga (01 nắp bị gãy đang đặt tạm tấm đan bằng lưới thép mỏng, 01 nắp bê tông đã bị hỏng biến dạng do bị nghiêng) tại tuyến đường từ YAMAHA vào trụ sở phường Đoàn kết.</p>		<p>Đã giải quyết Ngày 31/8/2023, UBND thành phố Lai Châu đã có công văn số 2557/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Đến ngày 07/9/2023, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã có công văn số 2369/STNMT-ĐDB về việc trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất cụ thể Tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: <i>b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất đã hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên".</i> Theo đó, đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở thực hiện điều tra, xác định được giá đất phổ biến trên thị trường có biến động tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên; do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xây dựng điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 theo quy định.</p>	<p>Đã giải quyết Theo quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035, khu vực mà cử tri có ý kiến là đất công cộng. Trong thời gian tới, sẽ thực hiện theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.</p>
7	<p>Cử tri Lý Chí Sung - Tổ dân phố số 1: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giá đất trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Bê Văn Đàn. Đối với đoạn đường này giá trị không cao so với thị trường song giá đất là 2.400.000 đồng/m² là chưa phù hợp.</p>		<p>Đã giải quyết Thành phố đã trả lời và gửi biên bản giám định mẫu nước. Hiện tại, nguồn</p>	<p>Đã giải quyết Thành phố đã có quy hoạch</p>
9	<p>Cử tri Đào Thanh Sơn - Tổ dân phố số 2: Trên địa bàn phường Quyết Tiến - thành phố</p>		<p>Đã giải quyết Thành phố đã trả lời và gửi biên bản giám định mẫu nước. Hiện tại, nguồn</p>	<p>Đã giải quyết Thành phố đã trả lời và gửi biên bản giám định mẫu nước. Hiện tại, nguồn</p>

	<p>Lai Châu, trong những năm qua Chi nhánh Nước sạch thành phố Lai Châu đã sử dụng 02 nguồn nước là nguồn nước tại tổ dân phố số 2 và nguồn nước tại tổ dân phố số 8 để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Theo tôi biết, nguồn nước tại tổ dân phố số 2 có nguồn gốc chảy từ trung tâm xã Nùng Nàng – huyện Tam Đường xuống và quanh khu vực nguồn nước có nhiều hộ chăn nuôi với số lượng lớn và các hộ trồng rau sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật; nguồn nước tại tổ dân phố số 8 đầu nguồn chảy từ bản Suối Thầu - Xã Sùng Phai xuống, toàn bộ xung quanh khu vực nguồn nước là diện tích chè các hộ trồng chè sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều. Vì vậy các chất thải trong chăn nuôi, thuốc diệt cỏ và thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường ngấm vào đất. Đề nghị thành phố chỉ đạo xem xét lại nguồn nước có đủ điều kiện để cung cấp cho người dân sử dụng trong sinh hoạt hay không?</p>	<p>ngày vẫn đảm bảo theo quy định. Công ty đã có báo cáo kết quả đến trực tiếp cử tri. Công ty đã trả lời tại công văn số 172/CV-CTN ngày 27/9/2023 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.</p>	<p>nước sạch vẫn đảm bảo cung cấp cho Nhân dân, đề nghị bà con Nhân dân quanh đây thường xuyên dọn vệ sinh, không xả rác bừa bãi</p>
<p>10</p>	<p>Cử tri Đồng Thị Nguyễn - Tổ dân phố số 1 – Phường Quyết Tiến: Tổ dân phố số 1 có 1 công dân thực hiện giao dịch tại bộ phận 1 cửa của tỉnh với nội dung lấy phiếu lý lịch tư pháp và được hẹn 1 tháng trả kết quả trong đó thời hạn có giá trị hiệu lực pháp lý là 3 tháng. Đề nghị xem xét giảm thời gian trả kết quả và nâng thời gian hiệu lực pháp lý cho phù hợp.</p>	<p>Đã trả lời và cung cấp thông tin đến cử tri</p> <p>Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp: Đã được niêm yết công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Lai Châu, hiện nay các cấp tiếp tục rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ kiến nghị cắt giảm thời gian theo kiến nghị của Nhân dân và phù hợp với tình hình thực tế</p> <p>Về thời gian hiệu lực của Phiếu lý lịch tư pháp: Hiện nay, pháp luật về lý lịch tư pháp gồm Luật lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật hiện nay không có quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp được</p>	<p>Đã giải quyết</p>

		<p>quy định khác nhau tại các văn bản pháp luật khác (như Luật Quốc tịch 2008 quy định hiệu lực trong 90 ngày; Luật Nuôi con nôi hiệu lực từ 06 đến 12 tháng tùy trường hợp sử dụng phiếu lý lịch tư pháp)</p> <p>Do vậy, ý kiến của cử tri về tăng thời gian hiệu lực của phiếu lý lịch tư pháp thuộc phạm vi điều chỉnh Luật do Quốc hội ban hành. UBND thành phố sẽ triển khai tới Nhân dân khi Chính phủ và các cơ quan Trung ương lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các dự thảo Luật có liên quan.</p>	
	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG		
11	<p>Cử tri Nguyễn Văn Nam - Tổ dân phố số 9: Đề nghị các cấp quan tâm di chuyển cột và bóng điện trong ngõ 180 đường Nguyễn Trãi ra ngoài đường để chiếu sáng cho người dân đi lại được thuận tiện (hiện nay bóng và cột đặt ở trong vườn sau Trạm y tế phường).</p>	Đã giải quyết	Đã giải quyết
	PHƯỜNG TÂN PHONG		
12	<p>Cử tri Trần Văn Hồng - Tổ dân phố số 21: Hiện nay, chi phí cho công tác quản lý, điều hành 02 hồ: Hồ Thủy Sơn và Hồ Hạ trên địa bàn phường Tân Phong khá lớn. Để tránh lãng phí và tăng nguồn thu Ngân sách nhà nước, đề nghị UBND thành phố nghiên cứu tổ chức đấu thầu kinh doanh, đặc biệt ưu tiên cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Lai Châu.</p>	<p style="text-align: center;">Đã giải quyết</p> <p>Việc quản lý, khai thác, vận hành hai Hồ Thủy Sơn và Hồ Hạ lưu trên địa bàn phường Tân Phong được thực hiện theo các quy định của pháp luật và phù hợp với công năng của hai hồ. UBND thành phố sẽ nghiên cứu việc cho thuê quyền khai thác trên cơ sở quy định pháp luật cho phép.</p>	<p style="text-align: center;">Đã giải quyết</p> <p>Hiện nay 02 Hồ trên địa bàn phường chưa được cho thuê khai thác</p>

**BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Kèm theo Nghị quyết số: 99 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND thành phố Lai Châu)

ĐANG GIẢI QUYẾT

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại báo cáo số 3628/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố	Kết quả của đoàn giám sát TTHĐND Thành phố
I	Kiến nghị trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV		
	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Hà Thị May - Bản Mới – xã San Thàng: Tôi có mảnh đất chia cho con trai một phần đất thổ cư (khoảng hơn 100m ²). Năm 2012, tại dự án làm giấy chứng nhận QSDĐ đồng loạt, khi có giấy chứng nhận gia đình tôi không được báo đến nhận, khi đi lấy thì phải nộp tiền chậm nộp rất cao. Đề nghị các cấp xem xét cho nhân dân giảm mức tiền chậm nộp khi lấy sổ	Đang giải quyết	Đang giải quyết
2	Cử tri Ú A Diễn – Bản Sáo Làn Than và cử tri Giàng A Sáy – Bản Nậm Loong 1 – phường Quyết Thắng: Nhiều hộ dân trên địa bàn phường đã được cơ quan nhà nước làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo quy định các hộ dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mới được cấp Giấy chứng nhận. Do đời sống nhân dân ở các bản trên địa bàn phường Quyết Thắng rất khó khăn, nên khi có thông báo nộp tiền nhưng Nhân dân không thực hiện được. Đến nay nhiều hộ dân muốn lấy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì phải	Đang giải quyết	Đang giải quyết

John

	nộp thêm tiền xử phạt quá hạn. Đề nghị các cấp quan tâm xem xét tạo điều kiện cho Nhân dân lấy số mã không phải nộp khoản tiền phạt do quá hạn.		
	PHƯỜNG ĐOÀN KẾT		
3	Cử tri Giảng A Lữ - Bản Thành Lập – Phường Đoàn Kết: Hiện nay, các hộ dân trên bản Thành Lập được cấp GCNQSDĐ đồng loạt theo dự án từ năm 2013 tuy nhiên một số hộ dân không nhận được thông báo của cơ quan Thuế về nộp tiền đất. Khi các hộ được UBND phường thông báo đến nhận GCNQSDĐ thì được cơ quan Thuế thông báo phải nộp nghĩa vụ tài chính gấp đôi (do chậm nộp). Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Tam đường - thành phố Lai Châu xem xét		
4	Ý kiến cử tri Phạm Xuân Dụ - Tổ dân phố số 7: Đề nghị UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Tiến Chanh khởi phục lại hiện trạng cũ của Chợ Trung tâm (Nhà tồn ở khu thực phẩm tươi sống cũ) để nhân dân kinh doanh buôn bán.	Đang giải quyết UBND thành phố đã trả lời rõ tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV Chợ Trung tâm thành phố Lai Châu được UBND thành phố Lai Châu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ theo quy định. Sau khi được công nhận, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục về đầu tư; xây dựng chợ tạm; chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng chợ. Tuy nhiên, do có vướng mắc trong việc áp dụng quy định của Luật Đất đai nên doanh nghiệp chưa được giao đất, cho thuê đất để tiến hành đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ theo phương án đã được phê duyệt. Do đó, doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị trả lại chợ cho UBND thành phố quản lý và UBND thành phố đang giao cho UBND phường Đoàn Kết tạm quản lý, khai thác chợ. Hiện nay, doanh nghiệp đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân Tỉnh yêu cầu giải quyết một số	Đang giải quyết

	nhưng không đi vì tránh đèn giao thông.		
PHƯƠNG QUYẾT THẮNG			
8	Cử tri Ú A Diễn – Bản Séo Làn Than: Nhiều bóng điện cao áp tại khu vực bản Séo Làn Than đã lâu không sáng. Đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa, thay thế các bóng điện để thuận tiện trong việc đi lại.	Đang giải quyết UBND thành phố sẽ chỉ cơ quan chuyên môn, phối hợp UBND phường rà soát số lượng, vị trí cần thay thế. Dự kiến thực hiện xong cuối năm 2023.	Đang giải quyết
9	Cử tri Phan Văn Toán – Bản Nậm Loông 1: Hiện tại các mặt hàng hoá thiết yếu trên thị trường tăng cao khiến đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp quan tâm, có giải pháp kiểm soát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu để người dân bớt khó khăn hơn trong cuộc sống.	Đang giải quyết UBND thành phố đã trả lời và giải thích làm rõ kiến nghị của cử tri: Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm chắc diễn biến cung, cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt đối với những mặt hàng thiết yếu; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm việc đăng ký giá, kê khai, niêm yết giá bán theo đúng quy định; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá.	Đang giải quyết
PHƯỜNG TÂN PHONG			
10	Cử tri Lý Văn Minh – Bản Tả Làn Than: Đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Đinh Bộ Lĩnh, trong quá trình thi công kéo dài nhiều năm gây mất vệ sinh môi trường, bụi bẩn ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân.	Đang giải quyết Dự án vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng ngay từ khi triển khai dự án (năm 2018). Đến nay, dự án còn 06 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ban QLDA thành phố đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án để triển khai thi công, sớm hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công các hạng mục đã có mặt bằng sạch, Ban QLDA thành phố sẽ chỉ đạo nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế bụi	Đang giải quyết Đường Đinh Bộ Lĩnh đang trong quá trình thi công mùa hanh khô bụi bẩn gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân

11	<p>Cử tri Lý Văn Minh – Bản Tả Làn Than: Đề nghị UBND thành phố sớm giải quyết việc cấp đất tái định cư cho hộ gia đình ông Bùi Văn Việt (bà Máy) thuộc Dự án đường Đình Bộ Lĩnh. Gia đình đã bị thu hồi đất nhiều năm nay nhưng chưa được cấp đất tái định cư để ổn định cuộc sống.</p>	<p>bản ảnh hưởng tới sinh hoạt và đi lại của Nhân dân.</p> <p>Đang giải quyết</p> <p>Hiện nay cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thực hiện kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố trong đó có dự án Đường Đình Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu, đến nay chưa có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; do vậy đề nghị gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chia sẻ và chờ khi có kết luận kiểm tra thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục giải quyết theo quy định.</p>	<p>Đang giải quyết</p> <p>Đến nay gia đình nhà ông Bùi Văn Việt (bà Máy) chưa được cấp đất TĐC (Dự án thực hiện thu hồi đất năm 2019), chờ khi có kết luận của UBND Trung ương thì Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục giải quyết theo quy định</p>
II	<p>Các kiến nghị sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV</p>		
1	<p>PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</p> <p>Cử tri Đình Hữu Thóa - Tổ dân phố số 23: Hiện nay trên địa bàn phường, một số tuyến đường chưa có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đặc biệt tại khu vực các trường học: Tiểu Học Kim Đồng, Mầm Non Hoà Mi, THCS Đông Phong, Mầm Non Đông Phong, các nút giao ngã 3, ngã 4. Đề đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các cháu học sinh đi học, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát, tổ chức kẻ vạch kẻ đường theo đúng quy định của pháp luật.</p>	<p>Đang giải quyết</p> <p>Đã trình UBND thành phố phê duyệt</p>	<p>Nhất trí với trả lời của UBND thành phố;</p> <p>Đang giải quyết</p>
2	<p>PHƯỜNG QUYẾT THẮNG</p> <p>Cử tri Nguyễn Hữu Thái - Bản Sáo Làn Than: Rãnh thoát nước khu 450 thấp thường xuyên bị tắc và không có nắp đậy. Đề nghị UBND thành phố quan tâm nâng cấp, sửa chữa.</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Về tâm dân phòng Quản lý đô thị thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2023. Về nạo vét, đề nghị UBND các xã, phường rà soát các vị trí cần nạo vét trước và sau mùa mưa để phòng tổng hợp và thực hiện</p>	<p>Đang giải quyết</p> <p>Về tâm dân phòng QLĐT mới dự kiến làm vào tháng 12. Về nạo vét năm 2023 UBND phường mới thực hiện nạo vét tại các khu vực xung quanh nhà văn hoa bản Sáo Làn Than, còn khu 450 phường dự kiến nă 2024 sẽ sử dụng kinh phí năm 2024 để nạo vét</p>

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN			
3	<p>Cử tri Đỗ Xuân Thêm, Hoàng Văn Hà - Tổ dân phố số 6: Đề nghị thành phố xem xét việc thoả thu nghĩa vụ tài chính đối với đất có nguồn gốc được Nông trường Tam đường giao đất làm nhà của các hộ: Đỗ Xuân Thêm, Phạm Thị Gái, Hoàng Văn Hà - Tổ dân phố số 6 - phường Quyết Tiến. Trong quá trình kê khai làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo dự án cấp đồng loạt năm 2013) do có sự nhầm lẫn nên đã kê khai nhầm thời gian sử dụng mục đích làm nhà ở với thời gian được Nông trường cấp giấy, trong thực tế các hộ gia đình ở trước 15/10/1993.</p>	<p style="text-align: center;">Đang giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát kiến nghị, phân ảnh của các hộ. Nội dung chủ yếu liên quan đến thẩm quyền hợp lý ý kiến dân cư, xác minh nguồn gốc, tình trạng tranh chấp, xác nhận hồ sơ... thuộc thẩm quyền của UBND phường Quyết Tiến theo quy định tại Khoản 2, Điều 70, Luật Đất đai năm 2013. Do đó, UBND thành phố giao phòng chuyên môn hướng dẫn UBND phường thực hiện kiểm tra quy trình UBND phường đã xác nhận hồ sơ cho các hộ trước đây thuộc thẩm quyền của UBND phường và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 20/9/2023. Đến ngày 12/10/2023 UBND phường Quyết Tiến có báo cáo 440/UBND, tuy nhiên nội dung chưa đảm bảo, chưa đầy đủ, chưa đủ cơ sở để giải quyết; ngày 19/10/2023 phòng TNMT tiếp tục có hướng dẫn số 602/TNMT đề UBND phường Quyết Tiến thực hiện, tuy nhiên đến nay UBND phường chưa có báo cáo kết quả.</p>	<p style="text-align: center;">Đang giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường xác định lại nguyên nhân sai sót, hiện phường đang cho xác minh</p>
4	<p>Cử tri Lê Thị Minh - Tổ dân phố số 1: Đường điện cao thế đoạn từ doanh nghiệp số 10 đến nhà ông Tự, đây điện chạy sát đất và nhiều vị trí sát mái nhà dân rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan Điện lực xem xét giải quyết</p>	<p style="text-align: center;">Đang giải quyết</p> <p>Có biên bản làm việc ngày 05/09/2023 và có văn bản báo cáo UBND thành phố số 702/DLTPLC-KHKT ngày 12/09/2023</p> <p>Điện lực Thành phố đã tiếp nhận ý kiến của bà Lê Thị Minh. Năm 2021 Điện lực Thành phố đã phối hợp cùng UBND phường Quyết Tiến làm việc và kiểm tra thực tế tại hiện trường và phát hiện gia đình ông Lê Hồng Khanh tự ý đổ đất làm mặt bằng gần đường dây và cột điện cao thế (cái này là do năm 2021 ông Lê Hồng Khanh tự ý đổ đất làm ảnh hưởng đến đường dây điện). Điện lực thành phố đã phối hợp với UBND Phường Quyết Tiến lập biên bản ghi nhận sự việc và yêu cầu gia đình ông Lê Hồng Khanh dừng ngay việc đổ đất dưới gầm hành lang lưới điện cao áp và hoàn trả mặt bằng ngay hiện trạng ban đầu. Gia đình ông Lê Hồng Khanh cam kết san phẳng mặt bằng đất trước ngày 31/3/2021. Tuy nhiên sau khi cải tạo</p>	<p style="text-align: center;">Đang giải quyết</p> <p>Trước đây là đất hùm, thời gian gần đây dân đổ đê tôn nên, nên các cột điện bị chôn và cách mặt đất rất thấp. Đề nghị Điện lực xem xét nâng cột điện cho phù hợp với hiện trạng và an toàn của dân</p>

		<p>mặt bằng ông Lê Hồng Khanh không hoàn trả lại mặt bằng như đã cam kết. Trong thời gian tới Điện lực thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Quyết Tiến yêu cầu ông Lê Hồng Khanh trả lại mặt bằng như đã cam kết để đảm bảo an toàn hành lang điện cao áp theo quy định.</p>	
	<p>XÁ SAN THÀNG</p>		
5	<p>Cử tri Nguyễn Văn Tuế - bản Lò Suối Tùng: Đề nghị UBND thành phố xem xét có dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính bổ sung vì hiện nay còn nhiều diện tích đất chưa được đo đạc.</p>	<p>Đã giải quyết Ngày 02/10/2023, UBND thành phố Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2967/KH-UBND về thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2023-2030, trong đó: Giai đoạn 2026-2030, tổ chức đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các khu vực chưa được đo đạc địa chính chính quy, các khu vực được đo đạc đã lâu, đo đạc thủ công, thực hiện số hóa nay có nhiều biến động, không đúng với hiện trạng chưa được bố trí kinh phí để đo đạc lại (<i>đo đạc bổ sung 7 bản vùng cao xã Sùng Phài; 400ha xã San Thàng; Khu vực đường vào Thèn Sin, bản Lò Suối Tùng, khu vực giáp ranh với xã Tả Lèng...; đo đạc chính lý, bổ sung các phường xã trên địa bàn thành phố</i>).</p>	<p>Đang giải quyết UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2023-2030</p>
6	<p>PHƯỜNG TÂN PHONG</p> <p>Cử tri Vũ Viết Quá - Tổ dân phố số 15: Hiện nay, dọc đường Trường Chinh thuộc Tổ dân phố số 15 phía sau khu dân cư có rãnh thoát nước và có phần diện tích đất dôi dư. Đề nghị UBND thành phố có phương án giải quyết cho Nhân dân được mua phần đất dôi dư để sử dụng tránh lãng phí.</p>	<p>Đang giải quyết Đối với diện tích đất dôi dư dọc đường Trường Chinh thuộc Tổ dân phố số 15 hiện UBND thành phố đang tiến hành rà soát, nếu đủ điều kiện giao đất thì UBND thành phố sẽ ra Thông báo và niêm yết tại trụ sở phường và nhà văn hóa khu dân cư để Nhân dân được biết.</p>	<p>Đang giải quyết Hiện nay phần diện tích đất dôi dư dọc đường Trường Chinh sau khu dân cư Tổ dân phố số 15 vẫn chưa có phương án giải quyết</p>

**BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND thành phố Lai Châu)

CHƯA GIẢI QUYẾT

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại báo cáo số 3628/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố	Kết quả của đoàn giám sát TTHĐND Thành phố
1	<p align="center">Kiến nghị trước kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV</p> <p align="center">XÃ SÙNG PHÀI</p> <p>Cử tri Sùng A Hồ - Bí thư Chi bộ bản Sùng Chồ: Cánh đồng bản Hồi Lùng có 18 hộ gia đình canh tác với diện tích trên 6ha ruộng thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Đề nghị thành phố Lai Châu đầu tư hệ thống công dẫn nước xuống đập ao xanh, thoát nước cho cánh đồng Hồi Lùng hoặc có phương án khác để giải quyết tình trạng ngập úng để Nhân dân tiếp tục canh tác, sản xuất ổn định đời sống.</p>	<p align="center">Chưa giải quyết</p> <p>Nội dung này đã được UBND thành phố đã trả lời rõ: Kiến nghị đã được UBND thành phố trả lời tại các kỳ họp trước. Việc đầu tư hệ thống công dẫn nước xuống đập ao xanh, thoát nước cho cánh đồng Hồi Lùng, UBND thành phố đã giao cho cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế thấy địa hình quá phức tạp, để thực hiện được phải đầu tư kinh phí quá lớn không phù hợp với mục đích đầu tư, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo tìm giải pháp.</p>	Chưa giải quyết
2	<p>Cử tri Tản A Nải – Trưởng bản Sin Chải: Đề nghị nâng cấp tuyến đường từ vòng xuyên bản Cư Nhà La đến ngã 3 Trung Chải.</p>	<p align="center">Chưa giải quyết</p> <p>Do chưa bố trí được nguồn vốn</p>	Chưa giải quyết
3	<p>Cử tri Chèo A Cáo – Bí thư Chi bộ bản Sùng Phài: Đề nghị đầu tư làm đường nội đồng Tôm Trom Địa.</p> <p align="center">PHƯỜNG ĐOÀN KẾT</p>	<p align="center">Chưa giải quyết</p> <p>Do chưa bố trí được nguồn vốn</p>	Chưa giải quyết



4	<p>Cử tri Mào Văn Hà – Tổ dân phố số 8: Ngõ 108, đường Vừ A Dính đoạn qua nhà ông bà (Tín, Ché), phân ta luy giáp với khu Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể thao của tỉnh cũ có hiện tượng sụt lún gây mất an toàn giao thông, đề nghị thành phố chỉ đạo khảo sát và sửa chữa.</p>	<p>Chưa giải quyết</p> <p>Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí</p>	<p>Chưa giải quyết</p> <p>UBND thành phố đã kiểm tra hiện trạng. Và đã thông nhất với tổ dân phố tạm thời khác phục khu vực đó hiện UBND thành phố đang xin điều chỉnh quy hoạch làm nhà văn hóa tổ dân phố nếu được tỉnh chấp thuận xê bố trí kinh phí làm nhà văn hóa và làm luôn lối xuống nhà văn hóa tổ dân phố số 8.</p>
5	<p>Cử tri Phạm Xuân Dụ -TDP số 7, Kiến nghị 2: Đề nghị xem xét làm đoạn đường đi vào nhà văn hóa tổ dân phố số 7 (đoạn từ phố Chiêu Tấn đến sau chợ Trung tâm thành phố).</p>	<p>Chưa giải quyết</p> <p>Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí</p>	<p>Chưa giải quyết</p> <p>Do chưa bố trí được kinh phí</p>
<p>PHƯỜNG QUYẾT TIẾN</p>			
6	<p>Cử tri Phạm Thị Liễu - Tổ dân phố số 1: Năm 2011, gia đình tôi bị giải tỏa đất tại khu dân cư số 7 và đã nhận tiền đền bù, gia đình đã tháo dỡ một số công trình trên đất và mua đất khác để sinh sống, làm ăn. Năm 2014, thành phố trả lời không thu hồi nữa và yêu cầu hoàn lại số tiền đã đền bù cho gia đình, gia đình tôi nhất trí trả lại số tiền đó song đề nghị thành phố phải trả lại giấy tờ gốc và tính toán tiền các công trình gia đình tôi đã tháo dỡ. Sau khi có ý kiến, gia đình tôi đã nhận được văn bản trả lời của thành phố tuy nhiên gia đình tôi không nhất trí với nội dung trả lời. Đến ngày 15/11/2022, tôi tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (qua đường bưu điện); đồng thời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 05/01/2023, tôi tiếp tục có ý kiến, nhưng đến nay, tôi chưa nhận được trả lời của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và việc giải quyết ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Nay</p>	<p>Đã giải quyết</p> <p>Đơn kiến nghị của gia đình bà Phạm Thị Liễu cư trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến đã được UBND thành phố trả lời tại Văn bản số 2373/UBND-TTPTQĐ ngày 21/9/2022, sau khi nhận được đơn gia đình bà Liễu tiếp tục gửi đơn lên Chủ tịch UBND thành phố qua đường bưu điện, tuy nhiên UBND thành phố đã kiểm tra hồ sơ tiếp nhận đơn thư của công dân và công văn đến, UBND thành phố không nhận được đơn kiến nghị lần 2 của gia đình bà Liễu, do vậy đề nghị gia đình Bà kiểm tra lại việc gửi đơn hoặc trực tiếp lên Ban tiếp công dân của UBND thành phố để được hướng dẫn giải quyết.</p>	<p>Chưa giải quyết</p> <p>Theo Quyết định số 2231/QĐ-UBND, ngày 22/11/2011 của UBND thị xã Lai Châu v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7, phường Quyết Thắng, TX Lai Châu, gia đình đã được đền bù hơn 191 triệu đồng. Tuy nhiên, đất đó sau không quy hoạch nữa nên đã có thông báo trả đất cho dân và yêu cầu dân trả lại tiền đền bù đã nhận. Gia đình có 2 kiến nghị:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trả lại số đo bản gốc cho gia đình. (không có biên bản

	tôi tiếp tục có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.		giao nhận , nên giờ không biết số đó gốc ở đâu, vì trong hồ sơ lưu tại Trung tâm quỹ đất chỉ là bản photo. 2. Tính toán để đền bù các công trình đã tháo dỡ của gia đình (có trong quyết định số 2231 trên. Nếu giải quyết được 2 kiến nghị trên thì gia đình sẽ trả lại tiền bồi thường cho Nhà nước.
7	Cử tri Nguyễn Xuân Cảnh - Tổ dân phố số 7: Kiến nghị 1: Đề nghị thành phố xem xét, bố trí kinh phí lát vỉa hè một số tuyến đường các khu dân cư tại tổ dân phố số 7 – phường Quyết Tiến để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.	Chưa giải quyết Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí	Chưa giải quyết
8	Cử tri Nguyễn Xuân Cảnh –TDP số 6, Kiến nghị 3: Kênh thoát nước từ tổ 2 - phường Quyết Tiến đến phường Quyết Thắng có rất nhiều rác và xác động vật vứt xuống. Đề nghị thành phố làm đường hành lang chạy dọc 2 bên suối để tiện cho việc vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương.	Chưa giải quyết Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí	Chưa giải quyết
9	Cử tri Hoàng Thị Hoa - Tổ dân phố số 5: Gia đình ông Lê Đức Hải có một cột điện được dựng trên đất nông nghiệp của gia đình đã nhiều năm nay song chưa được hỗ trợ, đền bù. Trong khi đó, 03 cột điện nhà ông Lê Đức Hà gần đó đã được giải quyết. Đề nghị Điện lực thành phố xem xét giải quyết.	Đã giải quyết	Điện lực chưa giải quyết
10	Cử tri Đào Thanh Sơn - Tổ DP số 2, Đồng Thị Nguyễn - Tổ DP số 1, Mào Thị Ngôn - Tổ DP số 12: Đề nghị thành phố đầu tư xây dựng kênh thoát nước tại khu vực đầu nguồn (một nhánh từ Doanh nghiệp sản xuất gạch blog Sơn Lâm chảy qua tổ DP số 3; một nhánh từ mương nước chảy sau đơn vị bộ đội tăng	Chưa giải quyết Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí	Chưa giải quyết

	thiết giáp chạy dài đến tổ DP số 12) vì hiện nay dân cư đông, nương nước nguyên sinh chảy qua các hộ dân quá nông, nhỏ không đảm bảo thoát nước vào mùa mưa gây ngập úng, ảnh hưởng tới hoa màu, chăn nuôi của Nhân dân.		
	PHƯỜNG TÂN PHONG		
11	Cử tri các Tổ dân phố, bản: Đề nghị gắn biển số nhà, gắn biển tên ngõ tại các tuyến chưa có tên trên địa bàn phường (đoạn đường kéo dài từ Nhóm 4, Tổ dân phố số 5 đến bản Cư Nhà Lạ; Phố Yên Thế - Tổ 9; Tổ dân phố số 8).	Chưa giải quyết: Do chưa có tên đường	Chưa giải quyết
II	Các kiến nghị sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa IV		
	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Sùng A Thanh – bản Hối Lùng: Cảnh đồng bản Hối Lùng có 18 hộ gia đình với trên 6 ha ruộng bị ảnh hưởng ngập nước không canh tác được. Đề nghị Thành phố có phương án phù hợp để giải quyết tình trạng ngập úng để Nhân dân tiếp tục canh tác, sản xuất ổn định đời sống.	Chưa giải quyết Nội dung này đã được UBND thành phố đã trả lời rõ tại các báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri: Sau kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Việc đầu tư hệ thống công dẫn nước xuống đập ao xanh, thoát nước cho cánh đồng Hối Lùng, UBND thành phố đã giao cho cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế thấy địa hình quá phức tạp, để thực hiện được phải đầu tư kinh phí quá lớn không phù hợp với mục đích đầu tư, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo tìm giải pháp.	Chưa giải quyết
	PHƯỜNG QUYẾT TIẾN		
2	Cử tri Lý Chí Sung - Tổ dân phố số 1: - Đề nghị đầu tư làm rãnh thoát nước tại Đường Bế Văn Đàn, đoạn từ Doanh nghiệp số 10 đến trụ sở Hạt Kiểm lâm thành	Chưa giải quyết UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí	Chưa giải quyết

	phổ hiện không có rãnh thoát nước, khi mưa to nước trên rừng đổ xuống rất lớn làm hỏng các công trình giao thông và ảnh hưởng đến người dân sinh sống quanh khu vực.		
	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG		
3	Cử tri Trần Thị Hợp - Bản Nậm Loông 3: Đề nghị làm rãnh thoát nước tại ngõ 237 (cạnh nhà bà Hồ Thị Thơm) – Bản Nậm Loông 3 do đoạn đường này không có rãnh thoát nước, nước mưa, nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình không ứ đọng, chảy ra đường ảnh hưởng đến môi trường và mất mỹ quan đô thị.	Chưa giải quyết Hiện tại UBND TP chưa bố trí được kinh phí	Chưa giải quyết
	XÃ SAN THẮNG		
4	Cử tri Đoàn Thị Hồng Trang - bản Lò Suối Túng: Đề nghị UBND thành phố xem xét làm tuyến đường giao thông nội đồng (đoạn từ nhà Ông Lộc đi đồi Trung Tâm) để Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hoá.	Chưa giải quyết Do chưa bố trí được nguồn vốn	Chưa giải quyết

